

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒  
 วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายผัน นนท์ซี	ประธานสภา อบต.	ผัน นนท์ซี	
๒	นายบัวทอง พ็องเสียง	รองประธานสภา อบต.	บัวทอง พ็องเสียง	
๓	นายรุ่งโรจน์ ผิวขำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	รุ่งโรจน์ ผิวขำ	
๔	นายราช บุญเรืองนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ราช บุญเรืองนาม	
๕	นายวิเศษ ศรีสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วิเศษ ศรีสุข	
๖	นายธงไทย อ่างแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ธงไทย อ่างแก้ว	
๗	นางสาวประภาพร แสนศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ประภาพร แสนศรี	
๘	นายศักดิ์ชัย สุพร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ศักดิ์ชัย สุพร	
๙	นายอำนาจ บุญเรืองนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	อำนาจ บุญเรืองนาม	
๑๐	นายประสงค์ ไชยมหา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ประสงค์ ไชยมหา	
๑๑	นายสมาน หาไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	สมาน หาไชย	
๑๒	นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง	เลขานุการสภา อบต.	กนกลักษณ์ ป็องทอง	ปลัดอบต.

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายก้อน ยืนยง	นายกอบต.หนองแวง	ก้อน ยืนยง	
๒	นายสุชาติ ยืนยง	รองนายกอบต.หนองแวง	สุชาติ ยืนยง	
๓	นายมงคล ศรีสุข	รองนายกอบต.หนองแวง	มงคล ศรีสุข	
๔	นายบุญเฮือง แพงจ่าย	เลขานุการนายกอบต.หนองแวง	บุญเฮือง แพงจ่าย	
๕	นางสาวสุนทรี สุพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุนทรี สุพร	
๖	นางธิดากาญจน์ มั่งสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธิดากาญจน์ มั่งสิน	
๗	นายธนภฤติ ไชยศรีษะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนภฤติ ไชยศรีษะ	
๘	นางสุภาภรณ์ วงค์ขอนแก่น	นักทรัพยากรบุคคล	สุภาภรณ์ วงค์ขอนแก่น	
๙	นางชัชชญา คำนนท์	นักจัดการงานทั่วไป	ชัชชญา คำนนท์	
๑๐	นางตุรภรณ์ ยืนยง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ตุรภรณ์ ยืนยง	
๑๑	นายอาทิตย์ แสนสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	อาทิตย์ แสนสุข	
๑๒	นางศิริรัตน์ คนเพียร	กำนันตำบลหนองแวง	ศิริรัตน์ คนเพียร	
๑๓	นายลำคอง อาษาจิตร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	ลำคอง อาษาจิตร	
๑๔	นายสุเวช จำไป	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	สุเวช จำไป	
๑๕	นายศิริชัย ยืนยง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	ศิริชัย ยืนยง	
๑๖	นางแอ้ว สุพร	แพทย์ประจำตำบล	แอ้ว สุพร	
๑๗	นายฤทธิรงค์ สุพร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘	ฤทธิรงค์ สุพร	
๑๘	นายวิษณุ ยืนยง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	วิษณุ ยืนยง	

จำนวนผู้มาประชุม ๑๒ คน  
 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน  
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จำนวนผู้ลาการประชุม - คน  
 จำนวนผู้ขาดการประชุม - คน

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ให้สัญญาณผู้มาประชุมเข้าห้องประชุมพร้อมได้เรียนเชิญ นายผัน นนท์ซี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ๑.๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย  
 ๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมในการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖  
 ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา ๒.๑ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเลขานุการสภา ได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานการประชุมดังกล่าว มีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความเล็กน้อย และได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติรับรองต่อไป ถ้าไม่มีคณะกรรมการหรือสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำอื่นใดในรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  
 สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 ประธานสภา ๒) วาระการเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
 (นายผัน นนท์ซี) วาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 เชิญครับ

เลขานุการสภา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  
 (นางสาวกนกลักษณ์) ดิฉัน นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่อนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ดอกเบี้ยและเงินสงฆ์ต้นเงินกู้

๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อใดบ้าง การแปร ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

**ประธานสภา** (นายผัน นนท์ซี) ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญครับ

**ประธานฯ** เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่เคารพ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าพเจ้า นายสมาน หาไชย สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ พร้อมด้วยนายธงไทย อ่างแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ ๖ และนายประสงค์ ไชยมหา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ข้าพเจ้า นายสมาน หาไชย ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงว่า ตามที่สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นั้น

เมื่อครบกำหนดเวลาการยื่นขอแปรญัตติแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือคณะผู้บริหาร ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. ชื่อร่างข้อบัญญัติ	ไม่มีการยื่นแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
๒. หลักการและเหตุผล	ไม่มีการยื่นแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
๓. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	ไม่มีการยื่นแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้มีการประชุมกัน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว สรุปคือ ที่ประชุมคณะกรรมการ แปรญัตติ

ให้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิม ที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปคดี เนื่องจากไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอขอแปรญัตติ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการที่รายงานให้ประธานสภาฯ ทราบแล้วนั้น สำหรับระดมแก้ไขข้อชี้แจงสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดีเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา (นายผัน นนท์ซี)** ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปคดี ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดี และสรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติ ตามที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้น ลำดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

**เลขานุการสภา (นางสาวกนกลักษณ์)** เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรรูปคดีแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

**ประธานสภา (นายผัน นนท์ซี)** ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกท่านครับ สรุปว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการแปรญัตติฯ จากสมาชิกและคณะผู้บริหาร ในลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิมหรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา (นายผัน นนท์ซี)** การเสนอแปรญัตติเราก็ผ่านแล้วโดยไม่มีการแปรญัตติฯ ต่อไปขอนำเข้าสู่วาระที่ ๓ วาระที่ ๓) วาระการอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การพิจารณาชั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

**นายวิเศษฯ (ส.อบต. ม.๕)** เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวิเศษ ศรีสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๕ กระผมขอเสนอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ

**ประธานสภา (นายรุ่งโรจน์ ฯ)** อนุญาตพักการประชุม ๑๐ นาที เวลา ๑๐.๓๐- ๑๐.๔๐ นาที ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

**(นายราช ฯ)** กระผม นายราช บุญเรืองนาม ส.อบต. ม.๔ ขอรับรองครับ (ยกมือ)

**ประธานสภา (นายผัน นนท์ซี)** เริ่มประชุมต่อขอให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจง ขอเชิญครับ

**เลขานุการสภา (นางสาวกนกลักษณ์)** ในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ กำหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”

เชิญท่านประธานสภา ดำเนินการต่อค่ะ

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

ครับผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่า เราจะนำวาระที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ต่อเลยหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ

**นายอำนาจ**  
(ส.อบต. ม.๙)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายอำนาจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ มีความเห็นว่าให้นำวาระที่ ๓ พิจารณาในวันนี้เลยครับ

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกทุกท่านมีความเห็นว่าให้นำวาระที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาเลยในวันนี้ ตามข้อเสนอของ สมาชิก อบต. นายอำนาจ บุญเรืองนาม หมู่ ๙ ขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

๔.๒ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ การตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

สรุปมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ครับ

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ สรุปที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบเสียงส่วนมากมีมติเป็นเอกฉันท์ ก่อนที่จะพิจารณาใน วาระที่ ๔.๓ ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อนช่วงบ่ายค่อยประชุมต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

**เลขาสภา**

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ตามที่นัดหมาย เลขานุการสภา ได้เชิญสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวกนกลักษณ์) ทุกท่าน เข้าห้องประชุมและได้เชิญท่านประธานสภา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภา**  
(นายผัน นนท์ซี)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต่อไปจะเข้าสู่เรื่องเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญครับ

นายก อบต. เรียงประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กระทบ (นายก้อน ยืนยง) นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติการ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการสัญจรไป-มา เนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็น ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตก็ได้ชำรุด การสัญจรไปมาลำบาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน เกิดปัญหาฝุ่นละอองในฤดูแล้ง และเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับถนนหลายสายเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร เพื่อเป็นการ บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังแหล่งรับซื้อ ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติการ ใช้จ่ายเงินสะสมจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

### สถานะเงินสะสมในปัจจุบัน ดังนี้

๑. เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
จำนวน ๑๖,๑๒๗,๑๓๐.๙๔ บาท
๒. หักเงินสำรองตามระเบียบ จำนวน ๑๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ  
จำนวน ๕,๗๗๗,๑๓๐.๙๔ บาท
๔. เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว  
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๑,๐๒๓ บาท
๕. คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
จำนวน ๕,๗๗๘,๑๕๓.๙๔ บาท

**ขออนุมัติการ ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง นี้ จำนวน ๕,๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท**

**รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๕,๔๘๑,๐๐๐.- บาท ดังนี้**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวงใหญ่พิทยาสรรค์ - สี่แยกวัดภูค้ำมะฮีด  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่  
ที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๕ ข้อ ๕)
๒. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖.๐๐  
เมตร ความยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖.๐๐  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด  
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐)
๓. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระโซ่ สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
กำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐)
๔. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านปงแดง สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด  
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
หน้า ๑๔ ข้อ ๓๘)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกกเปลือย สายไปวัดป่านาดขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๕ ข้อ ๑๐๒)
๖. โครงการเสริมผิวถนนจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ สายภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ข้อ ๓๘)
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเตาถ่าน สายทางไปวัดภูยั้ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๙ ข้อ ๑๒๕)
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด สายนานาชาติ ศรีสุข ไปนางนงหนู กภาพจันทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๑ ข้อ ๑๓๐)
๙. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ ๙ สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐)
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านบังอี่ สายวัดป่าสัก-บ้านปงแดง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๑ ข้อ ๑๗๗)
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวง สายกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๕ ข้อ ๑๙๗)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป  
 ประธานสภา ตามที่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (นายผัน นนท์ซี) จำนวน ๑๑ โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ รวมเป็นเงิน ๕,๔๘๑,๐๐๐ บาท เพื่อขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาต่อไป ในการนี้ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ

**เลขานุการสภา** เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน  
(นางสาวกนกลักษณ์) ดิฉัน นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง เลขานุการสภา ขออนุญาตชี้แจงระเบียบในการ  
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เหมาะสมกับ  
สถานะการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลัง การเก็บรักษา  
เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา  
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง  
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
ตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้  
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ  
ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน  
ระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

**ประธานสภา** ขอขอบคุณผู้บริหาร และเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมาชิกสภา  
(นายผัน นนท์ซี) จะได้มีความเข้าใจถูกต้อง ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑  
โครงการ เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน จำนวน  
๕,๔๘๑,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชนในการสัญจรไป - มา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี  
ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๕,๔๘๑,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา** ต่อไปเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  
(นายผัน นนท์ซี)



ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ที่ได้ตอบคำถาม และชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน ได้เข้าใจ (นายผั่น นนท์ซี) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องและถือเป็นแนวทางเดียวกัน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิเศษ ศรีสุข)

สมาชิก อบต. หมู่ ๕

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธงไทย อ่างแก้ว)

สมาชิก อบต. หมู่ ๖

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวประภาพร แสนศรี)

สมาชิก อบต. หมู่ ๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ - ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายผั่น นนท์ซี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง